

สรุปข้อสั่งการ
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
สรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>๑. การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report)</p> <p>การประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลการพัฒนาระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน กรมการปกครอง โดยได้ปรับเปลี่ยนเพิ่มหัวข้อการรายงานผลประเภทกิจกรรม เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับประเภทกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินงาน ขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เข้าช่วยเหลือบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ และรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวพร้อมภาพถ่าย คลิปวิดีโอ การเข้าให้การช่วยเหลือบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย ความยาวไม่เกิน ๓๐ วินาที (ถ้ามี) ส่งให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอในพื้นที่นั้น เพื่อให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอดำเนินการบันทึกในระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E - Report) “ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน” กรมการปกครอง ● กำชับหน่วยงานในระดับพื้นที่ รายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาที่ดำเนินการในพื้นที่ส่วนภูมิภาค เช่น โครงการโคก หนอง นา โมเดล หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้จัดขึ้น และมีจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม พร้อมภาพถ่าย คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน ๓๐ วินาที (ถ้ามี) ส่งให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอในพื้นที่ที่ดำเนินกิจกรรม เพื่อให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอ ดำเนินการบันทึกในระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E - Report) “ระบบรายงานผลการปกครองการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน” กรมการปกครอง

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
สรุปข้อสั่งการ ของอธิบดีกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	<p>๒. การจัดเก็บข้อมูลถึงขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของถึงขยะเปียก โดยมีระยะเวลาการรับคาร์บอนเครดิตตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙</p> <p>ขอให้จังหวัดแจ้งอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสำรวจ และตรวจสอบข้อมูลถึงขยะเปียกในระดับครัวเรือน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ โดยกรมฯ จะซักซ้อมการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศอีกครั้งหนึ่ง</p>
	<p>๓. การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อที่สำคัญ ในช่วงก่อนฤดูการระบาด</p> <p>ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">● เฝ้าระวังป้องกันโรคล่วงหน้า โดยคัดกรองอาการป่วย และให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที หากพบเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ภายในห้องเรียนเดียวกัน มากกว่า ๒ ราย ใน ๑ สัปดาห์ ควรพิจารณาปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วย หากพบมีเด็กป่วยหลายห้องเรียน ควรพิจารณาปิดศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล ประมาณ ๕ - ๗ วัน นับจากผู้ป่วยรายสุดท้าย และทำความสะอาดห้องเรียน● ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก หมั่นสังเกตอาการของเด็กเล็ก อย่างใกล้ชิด หากมีอาการควรรีบพาไปพบแพทย์และให้หยุดเรียนจนกว่า จะหายเป็นปกติ
	<p>๔. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)</p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ออนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๓ และแจ้งแนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด โดยจัดซื้อนมโรงเรียนชดเชยตามวันที่เด็กนักเรียนยังไม่ได้ดื่มนมโรงเรียน</p> <p>ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๓ ดังนี้</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
สรุปข้อสั่งการ ของอธิบดีกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	<ul style="list-style-type: none">● จัดซื้อนมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมโรงเรียน ครบ ๒๖๐ วันต่อปีการศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการอาหาร นมเพื่อเด็กและเยาวชน● เบิกจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้สถานศึกษาอื่น หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณีให้ครบตามจำนวนเด็กนักเรียนที่มีอยู่จริงตามจำนวนวันที่ได้รับการจัดสรร● กำกับ ติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
	<p>๕. ผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน</p> <p>ผู้ตรวจการแผ่นดินได้วินิจฉัยกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำให้ผู้ร่วมเสนอราคาเดือดร้อนเสียหาย เนื่องจากไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>ขอให้จังหวัดแจ้งข้อเสนอแนะผู้ตรวจการแผ่นดินให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">● กรณีผู้ยื่นเสนอราคาพิจารณาเห็นว่าตนสมควรเป็นผู้ชนะการเสนอราคา แต่หน่วยงานไม่พิจารณาประกาศให้เป็นผู้ชนะเสนอราคา ให้หน่วยงานแจ้งผู้ไม่เห็นด้วยกับประกาศดังกล่าว <u>สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้</u>ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐● สำหรับผู้ยื่นเสนอราคาพิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของรัฐดำเนินการไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดตามกฎหมาย หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายให้หน่วยงานแจ้งผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการดังกล่าวว่า <u>สามารถใช้สิทธิร้องเรียนได้</u>
	<p>๖. แนวทางการกำจัดน้ำเสียในอาคารและการติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร</p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือชักชวนแนวทางในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนโดยพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคารให้ติดตั้งบ่อดักไขมันตามตัวอย่างร่างเทศบัญญัติเทศบาล/ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
สรุปข้อสั่งการ ของอธิบดีกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	<p>ขอให้จังหวัดแจ้งแนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">• กรณีการบำบัดน้ำเสียนั้นเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) เมื่อมีการออกกฎกระทรวงกำหนดในเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียแล้วราชการส่วนท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง เว้นแต่เป็นการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเพื่อกำหนดรายละเอียด• กรณีบ่อดักไขมันต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าว ต้องอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ (กรณีเทศบาล) มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรณีเมืองพัทยา) หรือมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ (กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล) ประกอบมาตรา ๒๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ ตามตัวอย่างร่างเทศบัญญัติเทศบาล/ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๙๙๘ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
	<p>๗. โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง การบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง การบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฐานข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน และฐานข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ (LTAX ONLINE) ที่พัฒนาขึ้น</p> <p>ขอให้จังหวัดแจ้งเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลแผนที่แนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) เพื่อเป็นฐานเชื่อมโยงระบบข้อมูล</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
สรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>๘. การใช้จ่ายงบประมาณโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)</p> <p>กระทรวงมหาดไทยเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ๒๙ จังหวัด จำนวน ๑,๑๑๐ แห่ง แห่งละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้โอนจัดสรรงบประมาณ ให้ อบท. ดำเนินการแล้ว การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว เนื่องจากเป็นงบกลางปี ๖๒ และมีได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุด อบท. ได้ขอทราบแนวทางการใช้จ่าย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้หารือร่วมกับสำนักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแนะ และมีมติที่ประชุม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">• โครงการที่อยู่ระหว่างการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถ้าโครงการอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจากดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว• โครงการที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง และโครงการที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์• โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค์ หรือโครงการที่ไม่ประสงค์จะดำเนินการส่งคืนงบประมาณเพื่อให้ตกเป็นรายได้แผ่นดิน <p>ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับงบประมาณดังกล่าวให้รายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>
	<p>๙. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย</p> <p>คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ อนุมัติให้ดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในพื้นที่ ๔๐ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖๒๕ แห่ง ๘๘๙ โครงการ งบประมาณ ๒,๒๔๑,๔๔๙,๑๐๐ บาท ในส่วนงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยรับงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินการขอทำความตกลงไปยังสำนักงานงบประมาณเพื่อขออนุมัติงบประมาณดังกล่าว</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
สรุปข้อสั่งการ ของอธิบดีกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	<p>ขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">● ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงจากสำนักงานงบประมาณให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักงานงบประมาณโดยตรง ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง● เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทต./อบต.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่องหนึ่ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕
	<p>๑๐. เร่งรัดการใช้จ่ายและส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>การเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ ถึงไตรมาสที่ ๓ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๐ โดยต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสะสมถึงไตรมาสที่ ๓ กำหนดไว้ที่ร้อยละ ๔๖ ของงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>ขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">● เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๓ สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๖ ของงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕● ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้จังหวัดรวบรวมส่งคืนงบประมาณดังกล่าวให้ สก. ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕● กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
สรุปข้อสั่งการ ของอธิบดีกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	<p>๑๑. การดำเนินงานตามกรอบมาตรการมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายเชิงรุกของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีนโยบายเชิงรุก เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณที่มีราษฎรอยู่อาศัยทำกิน และดำเนินการตามกรอบมาตรการมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยกรมป่าไม้จะอนุญาตแบบแปลงรวมให้ราษฎรได้อยู่อาศัยทำกินโดยถูกต้อง แต่มีเงื่อนไขให้ราษฎรปลูกป่าเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่</p> <p>ในการยื่นขออนุญาตให้ราษฎรในพื้นที่รวมกลุ่มกัน แล้วแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ยื่นขออนุญาต โดยให้แนบบัญชีรายชื่อและผังแปลงที่ดินที่ได้รับการรับรองประกอบการยื่นขออนุญาตด้วย เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือราษฎรให้มีพื้นที่ทำกินโดยถูกต้องตามกฎหมายและได้รับสิทธิต่างๆ ขอให้จังหวัดเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเป็นวาระเร่งด่วนสำคัญด้วย</p>
	<p>๑๒. การประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าประชุมชี้แจงงบประมาณ ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบอำนาจการ (กรม) รายการค่าเบี้ยประชุมกรรมการเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๐ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">● ค่าตอบแทนคณะกรรมการอำนาจการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด● ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น● ค่าตอบแทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักและคณะกรรมการออกกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมฯ● ค่าตอบแทนคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐● ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำจังหวัดตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒● ค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ <p>ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญฯ และคณะกรรมการวิสามัญฯ อาจเป็นประเด็นให้กรมการเรือนอปรับลดงบประมาณ</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
สรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน เกี่ยวกับการประชุม คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ได้แก่ เรื่องที่พิจารณาเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการพิจารณา ระยะเวลาในการพิจารณา แต่ละเรื่องที่ถูกกำหนดโดยกฎหมาย ผลกระทบกรณีพิจารณาไม่ทันภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด เรื่องค้างพิจารณา เพื่อประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการสิทธิการ วิสามัญฯ และคณะอนุกรรมการฯ</p>
	<p>๑๓. แนวทางการแก้ปัญหาการจัดสรรงบประมาณพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นสามารถเสนอโครงการที่เป็นการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด และควร เป็นภารกิจในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และควร ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน และควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน ดำเนินการ โดยไม่ควรให้ส่วนราชการหรืออำเภอดำเนินโครงการที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเสนอ รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณดังกล่าวไปรวม คำนวณในสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้สำนักงานพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับไปพิจารณาแนวทางปฏิบัติดังกล่าว</p> <p>ขอให้จังหวัดแจ้งแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการต่อไป</p>
	<p>๑๔. แนวทางการบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี ๒๕๖๕</p> <p>สำนักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณา แนวทางการบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของภาคเอกชน กรณีขอให้พิจารณา ลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ ๙๐ โดยมีความเห็น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">● ไม่ควรลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ ๙๐ เนื่องจากล่วงเลยกำหนดเวลา การชำระภาษี และผู้เสียภาษีได้ชำระภาษีบางส่วนแล้ว● ได้เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี ๖๕ ออกไปอีก ๓ เดือน● ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีจากเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เป็นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕● การผ่อนชำระภาษีจากเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕● การแจ้งเดือนภาษีค้างชำระ เป็นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕● แจ้งชื่อผู้ค้างชำระภาษีให้กรมที่ดิน เป็นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ <p>สำหรับรายงานข้อมูลจัดเก็บภาษี ดำเนินการตามกำหนดเวลาเดิมในเดือนมกราคม ๒๕๖๖</p>

สรุปข้อสั่งการ

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายทวี เสริมภักดีกุล)	<p>๑. เร่งรัดการใช้จ่ายและสงคินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๐ ยังมีบางจังหวัดที่ยังเบิกจ่ายได้ล่าช้ากว่าที่กำหนด</p> <p>ขอให้จังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่าย และตรวจสอบว่าโครงการใดหมดความจำเป็น ขอให้สงคินงบประมาณมาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อจะได้บริหารงบประมาณที่เหลือจ่ายให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป</p> <p>๒. โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)</p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินโครงการดังกล่าวตามกำหนดการไปแล้ว จำนวน ๖ รุ่น มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๑,๘๐๘ คน รวม ทต. จำนวน ๑,๑๖๒ แห่ง และกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบล พบว่ามีเทศบาลตำบลยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑,๐๘๕ แห่ง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรของเทศบาลตำบลจะต้องเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณมีแผนการดำเนินงานที่จะให้เทศบาลตำบล จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการอบรมครั้งนี้ได้เชิญสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาให้ความรู้ และทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการของงบประมาณตรงได้ โดยเฉพาะการบันทึกในระบบ BBL</p> <p>ขอให้จังหวัดแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.) ให้กับเทศบาลตำบลในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เทศบาลตำบลมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสามารถจัดทำคำขอตั้งงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเพียงพอ</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายทวี เสริมภักดีกุล)	<p>๓. โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รุ่น เรียบร้อยแล้ว และมีผู้เข้าร่วมอบรมจริงจำนวน ๘๒๕ คน จากจำนวน ๕ รุ่น ซึ่งผลการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสงค์จะเข้ารับการอบรมแต่ไม่สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ทันเวลาที่กำหนดให้ลงทะเบียน จึงได้จัดอบรมเพิ่มเติม จำนวน ๕ รุ่น ๆ ละ ๓ วัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">● รุ่นที่ ๖ รร. เดอะพลาซ่าไซ กรุงเทพฯ (ถ.รัชดาภิเษก) วันที่ ๒๐ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕● รุ่นที่ ๗ รร. เดอะพลาซ่าไซ กรุงเทพฯ (ถ.รัชดาภิเษก) วันที่ ๒๕ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕● รุ่นที่ ๘ รร. เดอะพลาซ่าไซ กรุงเทพฯ (ถ.รัชดาภิเษก) วันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕● รุ่นที่ ๙ รร. เดอะพลาซ่าไซ กรุงเทพฯ (ถ.รัชดาภิเษก) วันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๕● รุ่นที่ ๑๐ รร. เดอะพลาซ่าไซ กรุงเทพฯ (ถ.รัชดาภิเษก) วันที่ ๑๙ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ <p>โดยกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นจะประสานอีกครั้งหนึ่ง และขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย</p>
	<p>๔. โครงการ/กิจกรรมเนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๔.๑ เด็กไทยรวมใจภักดิ์ เป็นกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมสำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>๔.๒ โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว M.O.I. RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่งมอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย โดยมีขั้นตอนการดำเนินโครงการ ดังนี้</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายทวี เสริมภักดีกุล)	<p>๔.๒.๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครออนไลน์ ผ่านทาง Line Official ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และชำระค่าสมัครผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Mobile Banking บัตรเครดิต บัตรเดบิต และ True Money Wallet เป็นต้น</p> <p>๔.๒.๒ ผู้สมัครวิ่งสะสมระยะทาง พร้อมบันทึกข้อมูลผ่าน Application ในโทรศัพท์มือถือ เช่น Nike Run Club Garmin Connect หรือทาง Smart watch และอัปโหลดข้อมูลการวิ่งลงในระบบ Line Official ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม จนถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>๔.๒.๓ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๓ ช่องทาง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- การถามตอบอัตโนมัติ Line Chat Bot- เฟซบุ๊กรวมใจเป็นหนึ่งในเดียว M.O.I. RUN 2022- ประธานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กศ.) <p>๔.๒.๔ ผู้สมัครจะได้รับ</p> <ul style="list-style-type: none">- เสื้อวิ่ง (คอกลม) ผลิตจากผ้า Micro Polyester ๑๐๐% โดยใช้เส้นด้ายเนื้อละเอียด เนื้อผ้านุ่ม- ผ้าพับสำหรับใส่เดินวิ่ง ความยาว ๔๗ เซนติเมตร- เหรียญที่ระลึกโลหะสีเงินรมดำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๗ เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นตราสัญลักษณ์ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ด้านหลังเป็นโลโก้ของ ตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น <p>ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีใจสมัครเข้าร่วมโครงการ และรายงานจำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการพร้อมระบุชื่อเสื้อที่ต้องการ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีแบบฟอร์มแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง</p>
	<p>๕. การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสกลุ่มรอยต่อระหว่างช่วงชั้น</p> <p>ปัจจุบันผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้นักเรียนกลุ่มรอยต่อระหว่างช่วงชั้นที่ประกอบด้วย กลุ่มที่จบชั้นอนุบาล ๓ กลุ่มที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และกลุ่มที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งมีฐานะยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสมีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นจำนวนมาก ขณะนี้จังหวัดได้ส่งรายงานผ่านช่องทาง Google form แล้วจำนวน ๔๑ จังหวัด มีนักศึกษาและนักเรียนได้รับทุนการศึกษาจำนวน ๑,๗๖๗ คน เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๑๓๘,๖๑๐ บาท</p> <p>ขอให้จังหวัดประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีโครงการเยี่ยมบ้านของนักเรียน ซึ่งมีฐานะยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสมีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และรวบรวมข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนต่อไป</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
สรุปข้อสั่งการของ รองอธิบดีกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น (นายทวี เสริมภักดีกุล)	<p>๖. ผลการประกวดจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่เข้ารอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค</p> <p>ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณาผลการประกวด “จังหวัดสะอาด” ประจำปี ๒๕๖๕ ที่เข้ารอบตัดสิน ในระดับภูมิภาค ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">● กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดแพร่ และจังหวัดพิจิตร● กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสกลนคร และจังหวัดศรีสะเกษ● กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตก ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม● กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดตราด และจังหวัดสมุทรปราการ● กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา และจังหวัดกระบี่ <p>ขอให้จังหวัดที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเตรียมตัวนำเสนอข้อมูลในเดือนกรกฎาคม ซึ่งกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นจะประสานแจ้งกำหนดวัน เวลา อีกครั้งหนึ่ง สำหรับจังหวัดอื่น ๆ แม้จะไม่ผ่านเข้ารอบก็ขอให้ประเมินตนเองซึ่งจะมีผลต่อตัวชี้วัดคะแนนของจังหวัด ในส่วนนี้ก็เป็นตัวชี้วัดประกอบใน LPA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วย</p>
	<p>๗. การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูล ซึ่งจะมีแบบรายละเอียดในการจัดเก็บ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะรับรองคาร์บอนเครดิตเป็นรายปีได้ ซึ่งเป็นการช่วยลดโลกร้อน และเป็นนโยบายของรัฐบาล</p>

สรุปข้อสั่งการ

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์)	<p>การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)</p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดว่า การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศไม่ครบถ้วน และไม่ปัจจุบัน ซึ่งต้องได้รับการแก้ไข โดยโครงการนี้ถูกรองรับด้วยการจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ที่ประจำอยู่ที่จังหวัด ซึ่งท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้ประเมินผลงานและเป็นผู้ว่าจ้าง วัตถุประสงค์หลักของการจ้างที่ของงบประมาณไป เพื่อการบันทึกข้อมูล e-Plan ดังนั้น หากมีการตรวจสอบแล้ว e-Plan เกิดข้อผิดพลาด การจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ในระบบรอบต่อไปก็เกิดขึ้นไม่ได้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ในแบบประเมินต้องมุ่งเน้นในเรื่อง e-Plan เป็นสำคัญ ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ เร่งรัดให้มีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันด้วย</p>

สรุปข้อสั่งการ

การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
สรุปข้อสั่งการของ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น (หน.ผู้ตรวจราชการกรมฯ)	<p>๑. การตรวจติดตามแนะนำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>จากการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามพบว่า การเขียนผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้นำข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกเป็นค่างาน แต่นำผลการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอ เช่น ลงรับหนังสือ พิมพ์งาน เป็นต้น มาบันทึกเป็นค่างาน</p> <p>ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดแจ้งท้องถิ่นอำเภอกำกับดูแลและตรวจสอบเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ที่จ้างจากเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บันทึกผลการปฏิบัติงานให้ตรงตามกรอบหน้าที่ โดยให้มีแบบฟอร์มของการช่วยเหลือประชาชนเอาไว้ และทำแบบตัวอย่างเอาไว้ด้วย แล้วรวบรวมสถิติข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในการช่วยเหลือประชาชนเก็บไว้ ณ สถานที่กลาง</p> <p>๒. การตรวจติดตามการปฏิบัติราชการและปัญหาอุปสรรคของ สจจ./สสจ./อปท.</p> <p>๒.๑ คำตอบแทนเสียงภัยให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม รักษาผู้ป่วยโควิด - 19 ซึ่งปฏิบัติงานทางสาธารณสุขที่ศูนย์พักคอยฯ (CI) และส่งเรื่องคำตอบแทนเสียงภัยฯ ซึ่งสาธารณสุขได้ปฏิเสธไม่มีงบประมาณรับรองในส่วนนี้ ศูนย์พักคอยฯ (CI) เป็นคำสั่งจังหวัดมอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอ รพ.สต. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่การปฏิบัติงานจริงจะเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงฝากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้สะท้อนปัญหาให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ</p> <p>๒.๒ การปฏิบัติงานของบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง กฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการด้านการเงินการคลัง จึงขอเสนอให้สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นควรเน้นวิชาที่เกี่ยวกับด้านการเงินการคลัง เช่น การจัดทำงบประมาณ การพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน บรรจุในหลักสูตรต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่มีการปรับปรุงแก้ไข</p>